

Số: 01/BC-ĐDBQH

Điện Biên, ngày 3 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội ngày 25/12/2001; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ngày 16/12/2002; Nghị quyết 228/2000/NQ-UBTVQH ngày 15.11.1999 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả hoạt động năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Đoàn như sau:

PHẦN THỨ NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi.

- Đoàn ĐBQH luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cấp, các ngành; sự tin tưởng của cử tri;

- Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội được ban hành đồng bộ, trong đó quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đó là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

2. Khó khăn.

- Điện Biên là một tỉnh vùng cao, biên giới, có diện tích tự nhiên rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, có nhiều dân tộc, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chậm phát triển là một trong những khó khăn, trở ngại đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, nhất là công tác giám sát, khảo sát và tiếp xúc cử tri.

- Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đa số là kiêm nhiệm và giữ các trọng trách quan trọng ở Trung ương và địa phương nên việc tổ chức, duy trì thường xuyên các hoạt động của Đoàn gặp một số khó khăn nhất định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN NĂM 2013

1. Công tác xây dựng pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các Hội nghị lấy ý kiến tại tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 27/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn đã tăng cường tổ chức các Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn và các ngành, các cấp ở địa phương vào các Dự án luật theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể: Đoàn đã tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 19 Dự án luật thông qua và Luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIII, tổng hợp ý kiến tham gia gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời theo yêu cầu.

Tại kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tham gia 43 lượt ý kiến đóng góp vào các Dự án luật tại phiên thảo luận tại Hội trường và tại Tổ. Đồng thời, gửi ý kiến đóng góp vào các Dự án luật đến Đoàn thư ký kỳ họp.

2. Công tác giám sát.

Trong năm, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực giám sát, tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên hoặc đại diện cho thường trực cơ quan tham gia hoạt động giám sát khi được phân công, cụ thể:

2.1. Tham gia hoạt động giám sát tại các kỳ họp Quốc hội:

Tại kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội đã xem xét báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2012; báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015 Các đại biểu tỉnh Điện Biên đã tham gia, đóng góp 14 ý kiến, kiến nghị về các Báo cáo trên tại các phiên thảo luận tại tổ và tại Hội trường, góp phần vào kết quả các kỳ họp Quốc hội.

2.2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp:

Hoạt động chất vấn luôn được các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đại biểu Quốc hội với cử tri. Tại các kỳ họp đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã gửi tới Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 12 chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn các đại biểu Quốc hội đã làm sáng tỏ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

2.3. Về giám sát, khảo sát giữa 2 kỳ họp:

- *Tham gia, phối hợp giám sát, khảo sát:* Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh cử các đại biểu trong Đoàn tham gia cùng 5 Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan của Quốc hội tại tỉnh, cụ thể:

+ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát “*Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012*”;

+ Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc giám sát “*Tình hình đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư*”;

+ Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật về “*thực trạng quản lý nhà nước về công tác hộ tịch*”.

+ Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về “*Dự án tái định cư thủy điện Sơn La*”.

+ Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về “*Tình hình thực hiện NSNN năm 2013, dự toán NSNN năm 2014 và phương án phân bổ NSTW năm 2014; tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí*”;

+ Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp về “*Việc chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân*”.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp ... mà đại biểu là thành viên hoặc đại diện cho thường trực cơ quan tham gia hoạt động giám sát khi được phân công.

- *Tổ chức giám sát, khảo sát:* Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Chương trình công tác năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề về:

+ Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012;

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội được tiến hành đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực; nội dung giám sát đã bao quát được nhiều lĩnh vực, đi sâu vào những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát đã góp phần vào việc bảo đảm các văn bản quy pháp luật được thực thi trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động giám sát chung của Quốc hội. Qua giám sát Đoàn kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành trong tỉnh 46 vấn đề cần giải quyết. Các kiến nghị sau giám sát hầu hết đều cụ thể, rõ ràng, giúp các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, tổ chức chịu giám sát đều thực hiện nghiêm túc khi có yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về cử đại diện tham gia Đoàn giám sát; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho Đoàn giám sát, các thành viên của Đoàn. Khi nhận được Kế hoạch giám sát các cơ quan chịu sự giám sát đã xây dựng báo cáo, bố trí thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát và kịp thời giải quyết, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Đoàn giám sát và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.

3. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và tại trụ sở làm việc của các đại biểu Quốc hội. Trong năm, tình trạng công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh không nhiều, không có tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người gây phức tạp, tính đến ngày 31/12/2013 các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH đã tiếp nhận 32 đơn, trong đó có 5 đơn tố cáo, 3 đơn khiếu nại, 24 đơn kiến nghị, thỉnh cầu. Qua xem xét 32/32 (100%) đơn gửi đến, Đoàn ĐBQH đã chuyển 06 đơn tố cáo, khiếu nại, thỉnh cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản thông báo, hướng dẫn 4 đơn. Số đơn còn lại không chuyển là những đơn trùng lặp, không rõ nội dung, địa chỉ người gửi, đơn đang trong thời hạn giải quyết của các cơ quan chức năng. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được báo cáo kết quả giải quyết 05 đơn của các cơ quan chức năng.

4. Công tác tiếp xúc cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc các cấp tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XIII tại 49 điểm của 10/10 huyện, thị xã, thành phố để các đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến chương trình thứ 5, thứ 6, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XIII; thông báo tới cử tri kết quả giải quyết kiến

nghe cử tri tỉnh Điện Biên của các Bộ, ngành trung ương, của UBND tỉnh và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, với gần 4.000 cử tri là cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, các xã, phường, thị trấn và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến dự. Đồng thời, Đoàn tổ chức họp, nghe UBND tỉnh và các ngành liên quan báo cáo tình hình KT-XH của tỉnh năm 2013, thu thập các kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

Trong 4 đợt tiếp xúc, Đoàn đã tổ chức 3 buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, 4 buổi tiếp xúc tại các thôn, bản, tổ dân phố; ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh 83 ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Chính sách xã hội....; chuyển 61 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, báo cáo đề Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết.

Đến nay, đã có 83 ý kiến, kiến nghị trong đợt TXCT trước và sau kỳ họp thứ 5 đã được các Bộ, ngành Trung ương và các ngành, các cấp ở địa phương giải quyết, trả lời (*45 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, 38 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương*), Đoàn đã tổng hợp gửi đến HĐND, UBND tỉnh, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã có kiến nghị để thông báo đến cử tri.

5. Về quan hệ phối hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, như: phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, giám sát, tham gia ý kiến xây dựng Luật, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân Cử đại biểu trong Đoàn tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội; phối hợp và tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương.

Trong hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội thường xuyên thông báo chương trình công tác, kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tới Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng thay mặt cử tri giám sát các hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội ở tỉnh tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương như: tham dự các cuộc họp, học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy tổ chức, các phiên họp do HĐND, UBND tỉnh mời và các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ của các ngành, các cấp trong tỉnh...

6. Các hoạt động khác.

- Trong năm 2013, Quốc hội khoá XIII đã tổ chức 2 kỳ họp, Đoàn đã tạo điều kiện để các đại biểu tham dự kỳ họp đạt kết quả, các đại biểu Quốc hội tham

dự kỳ họp đầy đủ. Trước kỳ họp Quốc hội, tổ chức họp Đoàn trao đổi, nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp, tổ chức họp Đoàn rút kinh nghiệm, tham gia với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về công tác tổ chức kỳ họp và thống nhất chương trình hoạt động của Đoàn trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu trong Đoàn tham dự đầy đủ các Hội nghị, Hội thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban dân nguyện, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi được mời; tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên.

- Trong dịp lễ, tết, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành Cách mạng, các vị nguyên là đại biểu Quốc hội đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có đồng chí Trưởng đoàn hoạt động chuyên trách tại địa phương. Trong năm, đã tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội như: Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 56 điểm; duy trì tiếp công dân thường xuyên và tổ chức việc tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 20 Dự án luật, chỉ đạo tổng hợp ý kiến tham gia gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề; tham gia và phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ...; tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để tổ chức cho các đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

Căn cứ vào mức kinh phí năm 2013 đã được duyệt, Trưởng đoàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi phù hợp với chương trình hoạt động của Đoàn, sát với tình hình địa phương; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phần kinh phí tự chủ và tổ chức chi tiêu tiết kiệm, đúng chế độ, chính sách, đồng thời đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi và các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, quyết toán kinh phí kịp thời.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Điện Biên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đóng góp vào hoạt động chung của Quốc hội, về công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh trên các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh. Trên các cương vị công tác, các đại biểu Quốc hội luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của được giao. Hoạt động của đại biểu trong Đoàn ngày càng được phát huy, mở rộng quan hệ với cử tri, từ đó đã khẳng định được vị trí, vai trò và uy tín của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trước cử tri.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Năm 2014, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động trong công tác xây dựng pháp luật, tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân ... đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cụ thể:

1. Công tác xây dựng pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh; đồng thời tổ chức lấy ý kiến toàn dân tham gia vào các dự án Luật, Pháp lệnh khi có yêu cầu để Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, thứ 8.

2. Công tác tiếp xúc cử tri.

Trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri:

- Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri.

- Ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của cử tri gửi đến chính quyền các cấp ở địa phương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương.

- Báo cáo hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2014 trước cử tri vào đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8.

3. Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2014 và tình hình cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương và thực hiện giám sát các vấn đề:

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

+ Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

+ Việc thực hiện các quy định của Luật cán bộ công chức (2008) về quy hoạch, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

+ Việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Tham gia, phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát một số chương trình theo kế hoạch chung.

- Các đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo chương trình công tác và phân công của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên hoặc đại diện cho thường trực cơ quan.

4. Tham gia các phiên họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chuẩn bị tốt các nội dung tham dự các phiên họp Hội nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức mà đại biểu Quốc hội là thành viên.

5. Tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đoàn tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội và phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

6. Tham gia các hoạt động khác.

- Trên cương vị công tác của từng đại biểu, các đại biểu Quốc hội chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của được giao, tham gia hoạt động đại biểu theo quy định.

- Các đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức khi được mời.

- Chuẩn bị tham gia kỳ họp thứ 7, thứ 8, Quốc hội khóa XIII:

+ Trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và của Đoàn ĐBQH giữa các kỳ họp Quốc hội. Tổng hợp những kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp chính quyền ở Địa phương và các bộ ngành Trung ương. Nghe ý kiến nhận xét của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

+ Nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh của tỉnh và kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

- Tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và tham gia các hoạt động chính trị của tỉnh khi được mời.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo và quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang bị, phương tiện làm việc và kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

II. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội:

+ Quy định rõ địa vị pháp lý, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách. Mỗi quan hệ giữa Đoàn ĐBQH với các cơ quan của Quốc hội, với HĐND, Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh.

+ Kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo và phân tán nguồn lực.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 của Đoàn đại biểu và đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Đoàn báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông báo đến Hội đồng dân tộc, các Ủy ban có đại biểu tỉnh Điện Biên là thành viên, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Điện Biên để tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, giúp đỡ các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014./.

Nơi nhận :

- Ủy ban TVQH (B/c);
- Ban công tác đại biểu QH(B/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh;
- Văn phòng QH;
- Các ĐBQH;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CT ĐBQH (3b).

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN**



Lò Văn Muôn